



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 1764 (พงศ์พัฒน์)

ที่ ศธ 0516.61/ 051

วันที่ 31 มกราคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560

เรียน อธิการบดี

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึก

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดโครงการและกำหนดการดังแนบ ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 แผนงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดโครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนุมัติ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)  
อธิการบดี 31 มพ 60

(ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

## โครงการประชุมวิชาการ

เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี

หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน"

### หลักการและเหตุผล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหกรรม (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในลักษณะ product-oriented และการบริหารทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วยในลักษณะ patient-oriented การจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยเภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึกนอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

### วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
- 2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะวิชาทางสุขศาสตร์ทุกคณะ), แหล่งฝึกที่คณะเภสัชศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU), ภาคเอกชน (บริษัทยา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- 3) เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์วิชาชีพ

### กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 300 คน

### ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมในลักษณะบูรณาการ ทั้งสาขา pharmaceutical science และ pharmaceutical care
2. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

### ตัวชี้วัด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
2. เกสเซอร์แหล่งฝึกเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา

### สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่: ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ ชั้น 3 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

### ประมาณการค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานวิจัยและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1764  
โทรสาร 0-2564-3156